

KẾ HOẠCH

V/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc “Thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”;

Trường Đại học Đồng Nai xây dựng Kế hoạch về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại đơn vị, cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ban giám hiệu, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các đoàn thể trong Nhà trường nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu “Trường học thân thiện, sinh viên tích cực”.

2. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; xác định công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản trong Nhà trường, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường; tăng cường giáo dục trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, viên chức. Việc tuyên truyền được thực hiện cả ở chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động phong trào khác.

Gắn việc tuyên truyền, giáo dục với các cuộc vận động đang tổ chức thực hiện tại đơn vị như Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, học tập và lao động sáng tạo”; “Nói không với đào tạo không theo nhu cầu xã hội”; “Kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, sinh viên tích cực”.

Chú trọng tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai...

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của nhà trường:

Khắc phục sơ hở trong công tác quản lý nhằm ngăn ngừa tội phạm nhất là về an ninh chính trị, an toàn tài sản, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bạo lực xâm hại...

Tăng cường công tác tổ chức tuần tra, kiểm tra về an ninh trật tự; tổ chức thực hiện tốt nội quy của nhà trường; chú trọng an ninh trong những ngày lễ, ngày nghỉ, ban đêm và các giờ cao điểm trong trường học. Có lịch phân công trách nhiệm cụ thể từ lãnh đạo đến các phòng, khoa và các cá nhân có liên quan.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch chung. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

3. Tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự:

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là Công an phường Tân Hiệp, Công an phường Bình Đa, Công an phường An Bình, Công an thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai trong ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng mô hình “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” với việc thực hiện Kế hoạch này. Đảm bảo công tác giao ban, việc trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời giữa nhà trường với các cơ quan công an trong tỉnh.

Tiếp tục thường xuyên liên hệ với gia đình và chính quyền địa phương nơi sinh viên cư trú để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện sai trái hoặc vi phạm pháp luật của sinh viên nếu có.

4. Phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên nhà trường trong việc tuyên truyền, giáo dục và phát hiện, tố giác, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề và lồng ghép trong các hoạt động khác.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phòng Tổ chức-Hành chính

-Bộ phận thường trực tham mưu xây dựng Kế hoạch và tham mưu tổ chức thực hiện. Thừa lệnh Hiệu trưởng liên hệ, biên soạn các khẩu hiệu, tài liệu tuyên truyền và phối kết hợp với Công an phường Tân Hiệp trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

-Tổ chức, giám sát việc tuần tra, kiểm tra về trật tự an ninh chính trị, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong cơ quan.

-Thực hiện các báo cáo đột xuất và báo cáo tổng kết đánh giá. Kịp thời tham mưu xử lý các tồn tại, hạn chế nếu có về công tác đảm bảo an ninh trong nhà trường. Kịp thời tham mưu khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Kế hoạch này hoặc có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Phòng Kế hoạch-Tài chính

-Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện “Quỹ phòng, chống tội phạm”; tham mưu mức thu và chi “Quỹ phòng, chống tội phạm” nói trên trong năm 2017 và các năm tiếp theo để đạt hiệu quả sử dụng cao nhất.

-Phối hợp hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí và làm quyết toán đúng theo các quy định hiện hành.

3. Các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm

-Quán triệt thực hiện Kế hoạch về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới của trường Đại học Đồng Nai đến toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên đang công tác, học tập tại đơn vị mình.

-Tổ chức quản lý cán bộ, viên chức và sinh viên thuộc đơn vị; xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm trong đấu tranh ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện, xử lý bước đầu các trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm. Hướng dẫn cán bộ, viên chức và sinh viên đăng ký, cam kết thực hiện tốt việc đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, không vi phạm các chủ trương, đường lối các Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và nội quy của Nhà trường.

-Đổi mới công tác giáo dục tuyên truyền; kịp thời phát hiện những hạn chế và những điển hình tiêu biểu để tham mưu chấn chỉnh và động viên, khen thưởng.

-Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính trong việc báo cáo kết quả thực hiện và tổ chức Tổng kết theo quy định.

4. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên

-Tăng cường công tác quản lý công đoàn viên, đoàn viên, hội viên; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức và sinh viên để kịp thời tham mưu chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc nếu có và phát huy những mặt tích cực đã đạt được. Có biện pháp động viên sức mạnh tập thể và sự tự giác, tích cực của từng cá nhân trong ngăn ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

-Xây dựng Kế hoạch giáo dục, tuyên truyền thông qua băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi sinh hoạt, chương trình phát

thanh học đường và các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội khác. Phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.

-Tập hợp công đoàn viên, đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động xã hội, tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ được phép tổ chức nhằm giúp tránh xa tội phạm và tệ nạn xã hội. Động viên, cảm hóa, giáo dục và đề xuất các phương án giải quyết những trường hợp vi phạm nếu có.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới của trường Đại học Đồng Nai, đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đồng Nai (để báo cáo);
- Công an tỉnh Đồng Nai (để báo cáo);
- Các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm Đoàn TN, Hội Sinh viên (để thực hiện);
- Lưu VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG



TS. Trần Minh Hùng